

ประภคัมภ์พันธ์ สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสหกรณ์@อาชีพ



วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยทีมนักวิจัย รศ.ดร.วินัย พุทธิกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มก., ผศ.ดร.ทิพรรัตน์ พงษ์ชนาพานิช อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มก. คุณวินัย เมฆดำ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, คุณเก็นศักดิ์ ศรีสวย เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายนักวิจัย สกว. สถาบันรามจิตติ, อ.สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล ครูพื้นที่ จ.เชียงราย, คุณสายสุดา ศรีอุไร นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณธราภรณ์ ศรีงาม นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชานาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ดร.อมรรวิชัย นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ

โดย ผศ.ดร.ทิพรรัตน์ พงษ์ชนาพานิช กล่าวแนะนำโครงการและผลการดำเนินโครงการ ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรเรียนรู้ 15 หน่วยเรียนรู้ และการนำไปใช้ในการอบรมแก่ชาวนาในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท จ.ชุมพร จ.มหาสารคาม มีชาวนาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน จากการประเมินความคิดเห็นซึ่งจากการประเมินความคิดเห็นของครูพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสรุปว่าสามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมในการทำนาของผู้เรียนได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม และหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน



จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นำเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ภายใต้การดำเนินการโครงการในรูปของ Project Based Learning หรือ Community Based Learning เป็นการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปพัฒนาเป็นตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ที่จะได้รับการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งการให้บริการวิชาการกับชุมชน เพื่อพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีชวานาที่มีปัญญา ร่วมมือกัน สร้างสรรค์ธุรกิจฐานสังคม อันจะช่วยสานต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ไปสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และการลดข้อจำกัดของชวานาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ “สถาบันเกษตรกร หรือองค์กรธุรกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในการเป็นกลไกการพัฒนา บนการพึ่งพาและร่วมมือกัน

หลังจากนั้นทีมวิจัย ผู้ประสานงาน 4 พื้นที่ คุณเกณีสักดิ์ ศรีสวย, อ.สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล และคุณวินัย เมฆดำ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในบริบทของแต่ละพื้นที่

ภายหลังผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นว่าเป็นโครงการวิจัยที่ดีมากที่ชี้ให้เห็น GAP ในการพัฒนาอาชีพชวานาและพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปใช้ยกระดับสมรรถนะชวานามีอาชีพ จึงเห็นควรให้ สสค. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดตามข้อเสนอของทีมวิจัย ร่วมกับภาคีหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่สนใจทั่วไป โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็น HUB ในการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

